

ส่อง 5 อาชีพมาแรงในยุคดิจิทัล ที่น่าสนใจ และรายได้ดี

นำเสนอเมื่อ : 2 ต.ค. 2567

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ไม่เพียงส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ยังรวมไปถึงการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่ด้วย บางอาชีพเคยเป็นที่ต้องการมาก ตอนนี้อาจไม่ค่อยมีคนสนใจ บางอาชีพก็มีแนวโน้มที่จะหายไปไม่ช้าเพราะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี แต่ในขณะเดียวกันก็มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แถมยังทำรายได้ดีด้วย บทความนี้จึงจะไปส่อง 5 อาชีพมาแรงในยุคดิจิทัล ใครกำลัง [เลือกคณะ](#) หรืออยากอัปสเกลเปลี่ยนสายงานต้องดู !

1. Content Creator

การตลาดออนไลน์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Content Creator หรือนักสร้างคอนเทนต์เป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะคอนเทนต์ที่ดีจะช่วยดึงดูดผู้บริโภค ทำให้คนอยากซื้อ อยากคลิกเข้ามาอ่าน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้คนจดจำแบรนด์ได้ แต่ในยุคที่ทุกคนแข่งกันทำคอนเทนต์ ก็อาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้น ขยันมองหาไอเดียใหม่ๆ ปรับตัวให้ทันเทรนด์อยู่เสมอ และรู้จักใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. SEO Specialist

การทำให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับต้นๆ จะดึงดูดผู้เข้าชมมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณาเลย จึงต้องอาศัยกลยุทธ์ที่เรียกว่า SEO มาช่วย หากใครสงสัยว่า [SEO คืออะไร](#) ? ตามไปอ่านกันได้เลย อย่างไรก็ตามการทำ SEO ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะอัลกอริทึมของ Search Engine มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต้องมีตำแหน่ง SEO Specialist คอยทำหน้าที่วิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงเนื้อหาและโครงสร้างของเว็บไซต์ด้วยเทคนิคต่างๆ ตลอดจนประเมินผลเพื่อนำมาพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้ดีขึ้น

3. Software Developer

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นอาชีพที่รายได้สูง เนื่องจากต้องใช้ทักษะเฉพาะทางในการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเปรียบเหมือนสมองที่คอยสั่งการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน โดยจะต้องออกแบบ [เขียนโค้ด](#) ตรวจสอบการทำงานของระบบไม่ให้มีข้อผิดพลาด ไปจนถึงสอนการใช้ซอฟต์แวร์ให้กับพนักงาน และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาให้ใช้งานได้ยาวนานอยู่เสมอ

4. UX/UI Designer

อาชีพนี้เรียกว่าง่าย ๆ ว่านักออกแบบ Digital Product เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ฯลฯ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การออกแบบหน้าตาและฟังก์ชันต่างๆ ให้สวยงาม ใช้งานง่าย สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ เมื่อลูกค้าพอใจก็จะกลับมาซ้ำ ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนที่ทำอาชีพนี้จึงต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ เก็บข้อมูล รวมถึงการออกแบบ ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเก่ง แต่ควรมีความรู้พื้นฐานบาง เพราะต้องทำงานร่วมกับนักพัฒนา

5. Data Scientist

Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จะทำหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ และนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง เช่น การใช้อัลกอริทึม, ทำ Data Mining หรือสร้างระบบ Machine Learning ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำธุรกิจไม่ว่าจะใช้พัฒนาสินค้าและบริการ ทำการตลาด ออกโปรโมชันใหม่ ฯลฯ ทำให้เงินเดือนตำแหน่งนี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

และนี่ก็คือ 5 อาชีพมาแรง ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นที่ต้องการในไทย แต่ยังรวมไปถึงโอกาสในการไปทำงานต่างประเทศด้วย
อย่างไรก็ตามในยุคนี้การมีทักษะเฉพาะทางอย่างเดียวก็อาจไม่เพียงพอ ต้องพัฒนา Soft Skill เช่น ทักษะในการสื่อสาร การแก้ปัญหา การควบคุมอารมณ์ การทำงานเป็นทีม ฯลฯ ควบคู่กันไปด้วย
จึงจะอยู่รอดและก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเทคโนโลยีหรือ AI เข้ามายแย่งงาน